

“อบต.สีขาว” รั้วชุมชนป้องกันยาเสพติด

ยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลทุกยุคจะต้องคิดค้นนโยบายเพื่อหาทางรับมือและเอาชนะให้ได้ รัฐบาลปัจจุบันที่นำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบาย “ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันยาเสพติด” ในการเอาชนะยาเสพติด

วัตถุประสงค์ คือ ลดการแพร่ระบาด ด้วยหลักมนุษยธรรมมุ่งแก้ไขที่ผู้เสพ สร้างเกราะป้องกันและคุ้มกันยาเสพติดให้ประชาชน ควบคู่ไปกับการปราบปราม

5 รั้วประกอบด้วย รั้วชายแดน รั้วสังคม รั้วชุมชน รั้วโรงเรียน และรั้วครอบครัว

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ 5 รั้วป้องกันรัฐบาลได้กำหนด 7 โครงการปฏิบัติให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องรับเป็นเจ้าภาพ ได้แก่

- 1.โครงการรั้วชายแดน สกัดกั้นการนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน มีกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพ
- 2.โครงการรั้วโรงเรียน ให้โรงเรียนมีบทบาทในการป้องกันยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดูแล
- 3.โครงการรั้วชุมชนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประชาสังคม เพื่อป้องกันยาเสพติด กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
- 4.โครงการรั้วสังคม มีหน้าที่จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเช่นกัน
- 5.โครงการรั้วครอบครัว ทำให้ครอบครัวเป็นครอบครัวสีขาว อยู่ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- 6.โครงการปราบปรามยาเสพติดสำคัญ และลดความเดือดร้อนของประชาชน มีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ
- 7.โครงการบำบัดรักษาผู้เสพติดแบบบูรณาการเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข

ในจำนวนนี้มี 2 โครงการที่อยู่ในความดูแลของมหาดไทยคือ โครงการรั้วชุมชน และโครงการรั้วสังคม การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีหน่วยงานในสังกัดอยู่ในท้องที่ทั่วประเทศ

นายไพรัตน์ สกลพันธุ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งสัมพันธ์งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตั้งแต่สมัยเป็นผู้อำนวยการจังหวัด และคลุกคลีกับงานชุมชนในฐานะอดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ 5 รั้วว่า

โครงการรั้วชุมชนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องเข้าไปมีบทบาทโดยตรงถือเป็นเรื่องด่วน ต้องลงไปให้ความรู้กับชุมชนว่ายาเสพติดมีอันตรายอย่างไร ตรวจสอบว่าเหตุใดจึงเกิดการค้ำ การเสฟ

ปัญหายาเสพติดเริ่มจากครอบครัว ชุมชน จากเด็กการแก้ปัญหาต้องมองจากต้นตอ ปราบปรามอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมองลึกลงไปว่า คนค้ายาเสพติด เสพยาเพราะอะไร

คำตอบที่ได้จะตรงกันหมด ทุกคนต้องตอบว่าค้ายาเพราะต้องการเงิน เมื่อได้คำตอบแล้วแล้วก็ต้องมาหาวิธีว่าจะทำอย่างไรให้กลุ่มเสี่ยงเหล่านี้มีวิธีการหาเงินโดยไม่ต้องค้ายา

หมายถึงการหาอาชีพให้คนเหล่านี้หันมาประกอบอาชีพที่สุจริตแทนการค้ายาที่ผิดกฎหมาย เมื่อมีอาชีพมีรายได้ไม่มีใครอยากทำสิ่งผิดกฎหมาย ไม่มีใครอยากหันไปค้ายาเสพติด

ในเรื่องนี้จะร่วมมือกับกรมการปกครองที่ดูแลกำนันผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากผู้นำชุมชนทั้ง 2 ส่วนนี้ รู้จักลูกบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหลังอย่างใกล้ชิด สามารถชี้ได้ว่า 150 ครัวเรือนมีอยู่กี่ครัวเรือนที่ไม่มีอาชีพ มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ สุ่มเสี่ยงต่อการเข้าไปพัวพันกับยาเสพติด หน่วยงานรัฐต้องนำมาอบรมและส่งเสริมอาชีพและหาตลาดให้ เป็นการดำเนินการให้ครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาแบบยั่งยืน

นายไพรัตน์มีแนวคิดที่ว่า จากนั้นจะขยายจากหมู่บ้าน เป็นอบต. สมาชิก อบต. ต้องรับผิดชอบหมู่บ้านในพื้นที่ของตัวเองหมู่บ้านใครก็ทำให้ขาว ตำบลหนึ่งมี 5 หมู่บ้าน แน่ใจว่าหมู่บ้านสีขาวย่อมได้รับการยกย่องชมเชย หมู่บ้านอื่นและหัวหน้าชุมชนต้องเร่งรณรงค์ เสริมสร้าง ปฏิบัติตัวเอง ให้เป็น “หมู่บ้านสีขาว” จากนั้นขยายไปสู่ตำบลสีขาว หรือ “อบต. สีขาว” ให้ได้ในที่สุด

“ผมจะสื่อสารกับนายก อบต. แต่ละแห่งว่า หากเป็น อบต. สีขาว ก็จะได้งบประมาณเป็นกรณีพิเศษ” นายไพรัตน์กล่าว

นอกจากนี้ การใช้ระบบ “พาสต์แทร็ค” ให้รางวัลกับบุคคลที่ทำงานประสบความสำเร็จในเรื่องยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้งานบรรลุเป้าหมาย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะคัดเลือก อบต. ที่มีผลงานดีเด่น สร้างผลงานทำให้ประชาชนได้ประโยชน์และเกิดความพึงพอใจมาเผยแพร่ผ่านทางสื่อเพื่อให้เป็นแบบอย่างต่อไป

ส่วนปัญหายาเสพติดที่ทับซ้อนกับปัญหาความมั่นคงในภาคใต้ จะสร้างแนวทางแก้ไข โดยอาศัยความร่วมมือของในชุมชน

โดยเฉพาะนายก อบต. และสมาชิก อบต. จะเป็นกำลังสำคัญ และน่าจะเข้ากับชาวบ้านได้อย่างกลมกลืน เพราะเป็นคนที่บ้าน เลือกลงมาบริหารงาน พูดภาษาเดียวกัน เข้าใจและรู้สภาพความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านในตำบลเป็นอย่างดี

ปัจจุบัน อบต. จัดเก็บและบริหารจัดการงบประมาณได้เอง มีความเป็นอิสระ สะท้อนถึงประชาธิปไตยในระดับพื้นฐาน

การทำงานกับ อบต. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงยึดหลักบอกกล่าวนโยบายขอความร่วมมือให้นำไปปฏิบัติ

เมื่อมีความเป็นอิสระและรู้ปัญหาของพื้นที่ตนเองเป็นอย่างดี อบต. จึงสามารถนำนโยบายไปแปรเป็นการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาให้ท้องถิ่นตัวเองได้ไม่ยาก

สุดท้าย อบต. ที่ปลอดจากยาเสพติด หรือมีตัวเลขยาเสพติดลดน้อยลง ย่อมถือเป็นผลงานส่วนหนึ่งของ อบต. ที่จะต้องเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้

.....

ที่มา

หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์. ปีที่ 30. ฉบับที่ 1525. ประจำวันที่ 6 – 12 พฤศจิกายน 2552.

